

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562

ปีที่: 26

ฉบับที่: 6309

หน้า: 1 (บนซ้าย), 7

Col.Inch: 31.64

Ad Value: 34,804

PRValue (x3): 104,412

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: GUNKULขายหุ้นกู้2.8พันล.ฉลุย นำเงินไถ่ถอนหุ้นกู้-ขยายธุรกิจ



GUNKULขายหุ้นกู้2.8พันล.ฉลุย นำเงินไถ่ถอนหุ้นกู้-ขยายธุรกิจ

“กันกุล” ปลื้มขายหุ้นกู้ 2.8 พันล้านบาท หมดเกลี้ยง! “โคกษา” ลั่นนักลงทุนตอบรับ ดี-ยอดจองล้น! เล็งนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนต.ค.นี้ และรองรับแผนขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมความแข็งแกร่งในอนาคต

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 2,800 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนที่เสนอขาย 2,300 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายอีกไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ ได้เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาในการจองซื้อระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค.ที่ผ่านมา

โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนในการจัดจำหน่ายร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ดังกล่าวของบริษัทจะนำไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคมนี้ และเพื่อใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะสร้างความมั่นคงและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

“บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ในการจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนที่บริษัทเสนอขายค่อนข้างมาก ภายใน 3 วันที่ออกเสนอขาย โดยเฉพาะนักลงทุน

รายใหญ่ ที่ให้ความสนใจที่จะจองหุ้นกู้ของ GUNKUL อย่างล้นหลาม แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อแผนการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้เป็นอย่างดี” นางสาวโคกษา กล่าว

ก่อนหน้านี้ นางสาวโคกษา กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) กับบริษัท โลหะกิจ รุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 4.68 เมกะวัตต์ (MW) โดยคาดว่าจะทยอยก่อสร้างได้ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 และจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2563

นอกจากนี้ บริษัทยังคงเดินหมากประมูลงานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนเข้าประมูลโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าลงดิน งานก่อสร้างสถานีโรงไฟฟ้าย่อย และโครงการเคเบิลใต้น้ำในเกาะสมุยและเกาะเต่า คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้งานรับเหมาก่อสร้าง (EPC) ในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้น จึงทำให้มั่นใจปีนี้จะมีกำไรสุทธิตามเป้าหมายและมีรายได้ระดับ 8,000 ล้านบาทหรือเติบโตประมาณ 25% จากปีก่อน ■